

.บทความน่าคิดมาก(มาก)...วิสัยทัศน์หรือเลอะเทอะ ?

นำเสนอเมื่อ : 21 มิ.ย. 2552

แค่คิดเพศอย่าปฏิเสธกันได้ไหม?

ตะลึง!! โรงเรียนเกย์ ชายแต่งหญิง-หญิงแต่งชาย วิสัยทัศน์หรือเลอะเทอะ ?

Posted by [นายหุยมหิยม](#), ผู้อ่าน : 14 , 09:37:31 น.



ข่าวควรวรอบตัวที่กำลังอยู่ในกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องไกรสรตุ้ยลูกจริงหรือไม่ เกย์นที่ยันไกรสรไม่ใช่เกย์ ปอยจีเห็ด โทอินเตอร์เป็นนางเอกเกาหลีรายนี้สาวๆยังต้องแอบคอน เทรแต่งกายไม่เหมาะสม ประทศมิสทิฟฟานี่ออลังการณงานสงกรานต์ เออครีบ ดิ้นเต้นจริงๆ

เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีคนพูดถึงเสรีภาพการแสดงออก ย่อมเป็นที่ถูกเชิญไปทั่วเพื่อหาขอสูบบุหรี่ที่ดีที่สุดเพื่อเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสม กระแสทอม-ตุ๊ด-ดี มีมานานคู่สังคมไทยแต่กระแสเริ่มมาแรงในช่วงหลัง คนเพศที่สามได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคม อยุ่ค้อยเป็นค้อยไปตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง และในวินนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งมีแนวคิดเสรีในเรื่องทอม-ตุ๊ด-ดี พร้อมให้การศึกษและบริการการศึกษาแก่คนเพศที่สามอย่างเท่าเทียม



โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร อนุญาตให้เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือเป็นตุ๊ด เป็นตัว หรือเป็นทอม ให้สามารถเลือกเครื่องแบบการแต่งกายมาโรงเรียนได้ วาจะนุ่งกระโปรง หรือนุ่งกางเกง

X นายกฤตติกร ภูมณฤทธิ์ ผู้จัดการ ร.ร.บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร

เปิดเผยแนวคิดดังกล่าวว่า“ด้วยสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันทำให้เยาวชนจำนวนมากเกิดความเบี่ยงเบนทางเพศ จึงทำให้ปัจจุบันนี้เด็กผู้ชายกลายเป็นตุ๊ด หรือเป็นสาวประเภทสอง หรือบางครั้งเด็กผู้หญิงก็มีกิริยาท้าวท้าวเหมือนเพศชาย ที่เรียกว่าเป็นทอม เด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นก็อยากแสดงออกในเพศที่ตนเองรัก แต่ถูกเก็บกดไปเรียนรวมห้องเรียนกับใครก็มักจะถูกแซว หรือถูกล้อเลียน จนทำให้กลายเป็นปัญหาไม่อยากเข้าห้องเรียนหรือไม่อยากมาโรงเรียน จึงต้องร่วมกันหาทางออก เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างผสมกลมกลืน ซึ่งการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเยาวชนเหล่านี้”

ห่วงใย เสรีภาพ ส่งเสริมการแสดงออก

“ในฐานะที่เป็นครู จึงอยากเรียกร้องให้สังคมเห็นใจว่า คนทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะปฏิบัติหรือเป็นคนดีในสังคมได้ จึงขอรองอย่าได้รังเกียจเด็ดฉันท สาวประเภทสอง พวกตุ๊ด พวกกระเทย หรือพวกที่เป็นทอม ขอเพียงให้พวกเขาเหล่านี้เป็นคนดี ไม่เอาเปรียบสังคม และช่วยเหลือสังคม เท่านั้นก็ไม่บาปเป็นอุปสรรคแบ่งแยกเรื่องเพศ หรือเรื่องการแต่งกาย”

ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนผู้ได้รับบริการ

“นับตั้งแต่เปิดกว้างเช่นนี้ทำให้เด็กเหล่านี้ อยุ่คยอมมาโรงเรียนกันมากขึ้น เพราะสามารถเปิดเผยความเป็นตัวตนของตนเองได้ รวมถึงเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ เด็กนักเรียนที่เป็นสาวประเภทสองพวกนี้ ก็จะเป็นแกนนำในการกลาแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นเชียร์ริตเตอร์ในงานกีฬาหรือกิจกรรมฟอนเล็บฟอนรำต่างๆ ก็จะได้รับควมรวมมือเป็นอย่างดี”



วิสัยทัศน์ หรือเลอะเทอะ โทนกระแสทำการตลาด ??

การเซาอกเซาใจผอนคลุยให้เด็กพนควมเก็บกดเป็นลิ่งด็ยง ในปัจจุบันในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหลายแห่งก็มีการแยกแยะห้องนำเป็นลัดสวณ หญิง-ชวย-เกย-ทอม เด็กอายุเพิง 14-18 ปี ชวงวัยนี้ ม่นยงเป็นชวงที่เด็กอยุ่คอยกรูอยุ่คองล่องเรื่งเพศ เด็กยงลัดสนคนหุ เรื่งนรุ่ถูกผิด การเปิดเสรีเช่นนี้เทากับสงเสริมจะห้ให้เด็กเลือกทงเดินสุเพศที่สวมมกขึ้นหรือไม เพราะไมม่มีการช้ นำเสนอ เนะลิ่งถูกลิ่งผิด **การตัดสินใจที่เบี่ยงเบนเหล่านี้อาจเบนเขาสู่ภาวะปกติได้หากได้รับการชี้แนะที่ดี**

ทางโรงเรียนมีขั้นตอนแผนการแนะแนวเด็กสู่ภาวะปกติถูกหรือไม่ ?!

หรือจะคิดแคเอาใจตวมใจเด็ก เพื่อทำการตลาดคากการศึกษา ควรจะมีการทำการศึกษาให้ถ้วนถึ เพื่อพัฒนาปลุกฝิ่งลิ่งด็ยงตัวเองให้มกที่สุดทบกับสังคมโดยรวมนอยที่สุดและยงต้องตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดิ่งงมของสังคมด้วย ได้แต่หวังวาควมเหมวจะสมจะไม่ถูกบิวดเบื่อนดวยเสรีภาพในการด่ารงชัพโดยไมต้องค้ำนึ่งถึงครล่องที่ถูกตองของสังคม อยุ่คให้ใครมคควนขออูได้วอ

“ต่อไปนี้ประเทศไทยจะพัฒนาด้วยการประกวดนักร้องนักเต้นประกวดสาวประเภทสอง”

